

**Source :**

**แนวหน้า**

**Date :**

13 พ.ย. 2555

**Page :**

13

**No :**

55571372



**ปลูกอ้อยแทนข้าว**

คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง เจ้าของวาทะดัง “ไวท์ ลาย (White Lies)” โทกทลิวา เน่นำชวานา ที่ได้รับผลกระทบแล้งขาดแคลนน้ำว่า ให้อันไปปลูกอ้อยที่ไ้ราคาดีทดแทน

อันที่จริง เป็นความหวังดีของคุณกิตติรัตน์ แต่ในทางปฏิบัติออกจะประสงค์ร้ายเอากการ เพราะความไม่รู้อะไรบางประการ หรือไม

ปลูกอ้อยทั้งที่ จะมั่วปลูกแค่ปีเดียว ฤดูเดียว เห็นที่คุณกิตติรัตน์ต้องลงทุนปลูก ให้เป็นขวัญตาชวานาเสียด เกษตรกรชวานา ก็ดี ชาวไร่อ้อยก็ดี ในบางพื้นที่อาจเป็นกลุ่มคนเดียวกันหรือต่างกลุ่มก็ได้

เรื่องก็เป็นอย่างที่คุณกิตติรัตน์ว่า ไว้ก็ถูก ชวานาบางรายเจอปัญหาน้ำมาก ๆ เข้า หมายถึงขาดแคลนน้ำก็หลบไปปลูกอ้อย อันนี้ต้องขึ้นกับพื้นที่นั้นด้วยว่า มีโรงงานหีบอ้อยไหม อ้อยกับนาข้าวเป็นพืชที่สลับกันได้ แต่สลับชวานาห้อย เพราะอ้อยปลูกแล้วตัดได้

3-5 ตอ หรือ 3-5 ปี

ใครจะเปลี่ยนใจไปปลูกอ้อย ก็ลิดกัน นานหน่อย

เท่าที่รู้และสัมผัสจากการลงพื้นที่จัดรูปที่ดินแนวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เดิมทีพื้นที่นี้ปลูกอ้อยแทบจะทั้งพื้นที่ แต่พอจัดรูปที่ดินน้ำทำสะดวก บวกด้วยราคาข้าวดีเหลือหลาย ครงนี้เป็นจุดเปลี่ยนจากอ้อยเลยกลายมาเป็นนาข้าว แทนถึง 25% และมีแนวโน้มมากขึ้น หากรัฐบาลนายคฯปลูกบรณายกฯได้ัง ยังชูชื้อรับจำนำข้าว 15,000-20,000 บาทต่อคู่ต่อไป

การใช้น้ำของพืช 2 อย่างต่างกัน ข้าวต้องการน้ำมาก ในขณะที่อ้อยต้องการน้ำน้อยกว่า ดังนั้น การจัดการน้ำในพื้นที่จัดรูปก็จะต้องจัดระเบียบใหม่ พืชต้องการน้ำมาก ชินได้น้ำน้อย มีปัญหา พอๆ กับพืชต้องการน้ำน้อย ชินให้น้ำมากก็เกิดปัญหาเหมือนกัน

พื้นที่จัดรูปที่ดินถือเป็นพื้นที่ของการปลูกพืชก็ต้องบริหารจัดการให้ดี ไม่ใช่ใครนึกปลูกอะไรก็ปลูก เพราะจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งได้ ถ้าจะให้ดีคือปลูกพืชที่มีลักษณะความต้องการน้ำคล้ายกัน ถ้าจะเป็นข้าวก็เป็นข้าวทั้งหมด เช่นเดียว หากจะปลูกอ้อยก็ควรปลูกทั้งหมด

ไปดูพื้นที่จัดรูปที่ดินรางสาลี อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี ที่นั่นน้ำมีต้นทุนสูง เพราะใช้ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำแควน้อย จำเดิมยังต้องสูบน้ำด้วยน้ำมันเพื่อเข้าแปลงนาตัวเองอีกทอดหนึ่งด้วย พอจัดรูปที่ดินเสร็จไม่ต้องสูบน้ำเข้าแปลงนาอีกแล้ว เหลือแต่ค่าสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชั่วโมงละ 110 บาท ถึงบอกว่า น้ำมีราคาชัดเจน ในขณะที่ใช้กันฟรีๆ ก็ใช้ว่าจะไม่มีราคา เป็นแต่หลวงลงทุนให้เลยไม่ต้องควักเนื้อตัวเองเท่านั้น

น้ำมีราคาขนาดนี้ เกษตรกรจะปลูกอะไรเล่า ถ้าไม่ใช้ข้าวที่ราคาดี หรือจะไปปลูกอ้อย มันจะคุ้มไหม คนหนึ่งมีที่นา 5-10 ไร่ ปีหนึ่งตัดอ้อยได้หนึ่งเดือน แต่มันยังไม่มีความรู้เรื่องด้วย ใครจะกล้าเสี่ยง ในขณะที่กรทำมาต่อให้ราคาต่ำกว่านี้ แต่เกษตรกรกลับทำท่าก็ยังไม่รู้แล้ว ใครจะไปปลูกอ้อย

เพราะฉะนั้น คุณกิตติรัตน์อย่าแค่นึกอะไรขึ้นได้ ก็เที่ยวไปสอนเกษตรกรทำนั้นปลูกนี้เลยครับ เพราะมันจะสะท้อนถึงอวิชาขายชีหน้าของตัวเอง สู้เอาเวลาไปคิดอ่านต่อกรกับไวท์ ลาย กับฝ่ายค้านในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเรื่องรับจำนำข้าวที่กำลังบานปลาย ท่าจะดีกว่า

**พอใจ สรพรั่งเนตร**